

Côn Đảo, ngày 25 tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/11/2022, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 09 Hội nghị cho 6 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại 9 Hội nghị TXCT của 6 tổ đại biểu có 25/30 vị đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện Thông báo tóm tắt tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ Năm), kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (Kỳ họp thứ Bảy) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; Báo cáo kết quả rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND huyện (quý III, năm 2023).

Cử tri đã phát biểu các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai - xây dựng; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự; đảm bảo an toàn giao thông; về lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục;...

#### **A. Tổng hợp các ý kiến của cử tri tại 09 Hội nghị tiếp xúc:**

Trong 9 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, có 435 cử tri của các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân các Khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có 30 cử tri tham gia phát biểu 59 ý kiến; gồm:

TĐB số 1: Tiếp xúc tại Khu dân cư số 1 có 50 cử tri tham dự, 03 cử tri tham gia phát biểu với 12 ý kiến; Tiếp xúc tại Hội trường Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo có 50 cử tri Khu dân cư số 9 và các đơn vị LLVT tham dự, có 01 cử tri phát biểu 01 ý kiến.

TĐB số 2: Có 52 cử tri Khu dân cư số 2 tham dự, có 07 cử tri tham gia phát biểu (4 cử tri phát biểu tại HN; 02 cử tri gửi qua zalo và 01 ý kiến sau khi hội nghị kết thúc) với tổng cộng 10 ý kiến.

TĐB số 3: Có 68 cử tri Khu dân cư số 3 tham dự, có 03 cử tri tham gia phát biểu 03 ý kiến.

**TĐB số 4:** Tiếp xúc ở Khu dân cư số 07 có 50 cử tri tham dự, có 05 cử tri tham gia phát biểu 08 ý kiến.

**TĐB số 5:** Tiếp xúc ở Khu dân cư số 10 có 10 cử tri tham dự, 03 cử tri tham gia phát biểu 09 ý kiến; Tại Khu dân cư số 5 có 25 cử tri tham dự, có 06 cử tri tham gia phát biểu 11 ý kiến.

**TĐB số 6:** Tiếp xúc ở Hội trường B Ban CHQS huyện có 83 cử tri các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn huyện tham dự, có 01 cử tri tham gia phát biểu 01 ý kiến; Tiếp xúc ở Nhà văn hóa KDC số 6 (Hội trường Ủy ban cũ) có 47 cử tri Khu dân cư số 6 và số 8 tham dự, có 01 cử tri tham gia phát biểu 04 ý kiến.

**B. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tiếp thu, đề nghị UBND huyện giải quyết, thông tin công khai tại Kỳ họp:**

Sau khi nghe cử tri phát biểu, đại diện lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện và các Tổ đại biểu HĐND huyện giải thích, trả lời và cơ bản đạt được sự đồng thuận của đại biểu và cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc. Có **26 ý kiến** được các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, báo cáo Thường trực HĐND huyện để đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết nhằm thông tin kết quả tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện giám sát và báo cáo kết quả lại cho cử tri sau kỳ họp. Cụ thể như sau:

**I. Về quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng và quy hoạch có 02 ý kiến chung 01 nội dung (TĐB số 5 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:**

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tăng khả năng, năng lực tham mưu cho UBND huyện trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai vì trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện công dân khởi kiện chính quyền nhiều vụ việc liên quan đến đất đai. Trong đó có những trường hợp lấn chiếm đất nhà nước. Đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc xét xử các vụ án về đất đai của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện; Thông tin đến cử tri số vụ người dân thắng kiện; nhà nước thắng kiện (*ý kiến của cử tri KDC số 5 và số 10*).

**II. Về công tác quản lý cơ sở hạ tầng có 08 ý kiến (TĐB số 1 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 2 tiếp thu 02 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 04 ý kiến, TĐB số 6 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:**

- Tuyến đường dọc Công viên nghĩa địa Hàng keo đã được chỉnh trang nhưng vẫn còn tồn tại một số trụ điện hoặc trụ cáp viễn thông hư hỏng, mất mỹ quan, không phù hợp; trên một số tuyến đường, trụ điện mới đã được thay thế nhưng trụ điện cũ vẫn chưa được di dời (*ý kiến của cử tri KDC số 1*).

- Về hệ thống mương thoát nước tại đường Dương Thanh Khiết - thuộc địa bàn Khu 2; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm khảo sát, nắm tình hình, tìm nguyên nhân, giải pháp để khắc phục tình trạng

ngập nước mỗi khi mưa lớn, tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt cho người dân (*ý kiến của cử tri KDC số 2*).

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát đoạn đường từ Phan Chu Trinh đi qua cổng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương để xem xét sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông (*ý kiến của cử tri KDC số 2*).

- Hiện nay, việc cúp điện liên tục làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh dịch vụ du lịch, công ty Điện lực gửi văn bản đề nghị các khách sạn, nhà nghỉ có máy phát điện hỗ trợ phát điện bằng máy phát điện tự trang bị vài tiếng trong ngày, việc này về lâu dài là không đảm bảo. Đề nghị ngành Điện báo cáo cử tri biết lý do vì sao. Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị ngành điện lực có giải pháp cúp điện hợp lý, tháo gỡ, tạo sự công bằng để đảm bảo quyền lợi cho người dân; đồng thời kiến nghị tỉnh và Trung ương xúc tiến dự án kéo lưới điện từ Sóc Trăng ra Côn Đảo để đảm bảo an ninh điện phát triển du lịch trong thời gian tới (*ý kiến của cử tri KDC số 5*).

- Việc thi công Công trình hệ thống thu gom nước thải sinh làm cho các mặt đường trở nên gồ ghề, mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục, trả lại hiện trạng các con đường này (*ý kiến của cử tri KDC số 5*).

- Một số tuyến đường hiện nay mới sửa chữa, nâng cấp cao hơn nhà dân, hệ thống các công thoát nước nhỏ nhưng lượng nước đổ từ trên núi xuống lớn gây ngập lụt cho các hộ gia đình. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục để tránh ngập lụt này (*ý kiến của cử tri KDC số 5*).

- Đoạn đường từ ngã ba Nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu (cũ) đến đoạn cua Mũi Lò Vôi vào tầm chiều tối các xe tải chở vật liệu xây dựng và xe máy chạy với tốc độ rất cao; đoạn đường này rất tối và chưa được trang bị hệ thống Camera giám sát nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lắp đặt thêm các biển cảnh báo giao thông hoặc đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại (*ý kiến của cử tri LLVT*).

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục đèn năng lượng mặt trời tuyến đường Thị Trấn – Bến Đầm, đoạn đường từ chùa Vân Sơn Tự đến khu vực ngã 3 Trạm kiểm lâm cơ động, 2 tháng gần đây có nhiều cột đèn năng lượng mặt trời bị hư hỏng, không thể chiếu sáng, ảnh hưởng đến việc lưu thông xe của người dân vào ban đêm, để người dân an tâm đi lại qua đoạn đường này (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 10*).

**III. Về vấn đề an toàn giao thông, an ninh trật tự có 07 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 4 tiếp thu 02 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 03 ý kiến; TĐB số 6 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:**

- Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra để xử lý vấn đề xe ô tô, xe điện đậu đỗ trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng và mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện cũng phải đưa ra giải pháp căn cơ, hiệu quả để giải quyết vấn đề này như vì ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư xe ô tô, xe điện nhưng lại không có bãi đậu; bố trí quỹ đất để làm bãi đậu xe (*ý kiến của cử tri KDC số 7 và cử tri KDC số 5*).

- Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp bán hàng và để vật dụng lấn chiếm vỉa hè đoạn ngã tư gần đường Tô Hiệu và đường Lê Văn Lương; tại đây có bán thịt gia súc, gia cầm vậy đã được kiểm dịch trước khi giết mổ hay chưa; người mua hàng đậu đỗ xe dưới lòng đường gây kẹt xe, mất an toàn giao thông và trật tự đô thị (*ý kiến của cử tri KDC số 6*).

- Đoạn đường bên hông, trước mặt trường THCS Lê Hồng Phong, xe lưu thông rất nhiều, nhất là về ban đêm nhưng chưa có đèn đường dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát và có hướng giải quyết để người dân yên tâm khi lưu thông qua đây (*ý kiến của cử tri KDC số 7*).

- Đề nghị cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong việc xử lý gia súc thả rông, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham gia giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị (*ý kiến của cử tri KDC số 2 và số 10*).

- Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, tăng cường công tác xử phạt đối với tệ nạn cờ bạc, thậm chí là đánh công khai tại Khu dân cư số 10 (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 10*).

**IV. Về vấn đề vệ sinh - môi trường có 03 ý kiến (TĐB số 1 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:**

- Đơn vị thu gom rác làm hư, mất nắp đậy thùng rác của người dân nên thùng rác bị nước mưa, ruồi nhặng gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường; xe thu gom rác để nước thải, nước dơ chảy xuống đường gây bốc mùi khó chịu, đề nghị khắc phục (*ý kiến của cử tri KDC số 1*).

- Khu vực cảng tránh trú bão tập kết phao để sửa chữa nhưng lại không che chắn. Cuối năm mùa gió chướng ảnh hưởng sức khỏe người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng này để đảm bảo vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người dân (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 10*).

- Hiện nay, đoạn đường phía trước cảng Thu Tâm các xe đưa đón du khách đậu lộn xộn; Một số tài xế, tài công đưa đón khách du lịch xả rác bừa bãi (hộp cơm, ly nhựa, chai nhựa, bọc ni lông), gây mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường và mùa gió thì bay vào nhà dân. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 10*).

**V. Về các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch có 06 ý kiến** (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 04 ý kiến; TĐB số 6 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị cơ quan chức năng có văn bản giải trình ý kiến của cử tri khu 2 (gửi tổ đại biểu sau khi kết thúc buổi tiếp xúc xử trí): do đây là ý kiến rất thiết thực, liên quan đến đời sống của người dân. Cụ thể: giao Phòng Kinh tế huyện có văn bản giải trình về ý kiến “*Bà Mai đại diện cho một số hộ gia đình nông dân khu 2 có ý kiến như sau: hiện nay, nông dân Côn Đảo rất cần có kỹ sư nông nghiệp đủ chuyên môn về trồng trọt chăn nuôi để cùng đồng hành, hướng dân bà con trồng rau màu, trồng hoa, chăn nuôi hiệu quả, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế... vì nhu cầu về rau quả, hoa tươi trên địa bàn huyện rất lớn; việc vận chuyển hàng nông nghiệp từ đất liền Đảo có chi phí tăng cao. Đất canh tác tại Côn Đảo còn nhiều, nhưng do bà con không có kinh nghiệm, kỹ thuật ... nên không hiệu quả, dẫn đến thất thu*”. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện giải trình về ý kiến “*Mấy tháng nay khách du lịch đến Côn Đảo giảm mạnh, có phải do giá vé máy bay, vé tàu và chi phí ăn uống cao làm ảnh hưởng đến tâm lý du khách; khiến người dân thất nghiệp rất nhiều; toàn dân bị ảnh hưởng thu nhập. Tôi đề nghị HĐND huyện quan tâm vào cuộc xem xét lý do để có biện pháp giúp ngành du lịch và người dân Côn Đảo có cuộc sống ổn định hơn*” (ý kiến của cử tri KDC số 2).

- Thời gian qua, có một số đối tượng học sinh, thanh niên tụ tập thành nhóm, có những hành động dụ dỗ, lôi kéo, tác động các em học sinh bỏ học, xăm mình, đi chơi khuya, làm các em học sinh có những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, theo dõi, có những biện pháp răn đe, giáo dục kịp thời (ý kiến của cử tri KDC số 5).

- Đề nghị UBND huyện cung cấp thêm thông tin về chiến lược, định hướng về sản phẩm du lịch, loại hình giải trí trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển ngành du lịch của địa phương (ý kiến của cử tri KDC số 5).

- Theo phản ánh của cử tri và khách du lịch, việc triển khai chương trình “Nói không với túi ni lông” tại Nghĩa trang Hàng Dương là chưa hợp lý. Đề nghị cần tuyên truyền các hộ buôn bán đồ lễ thay đổi nhận thức, hưởng ứng và sử dụng sản phẩm thay thế để hạn chế thải rác ra môi trường; Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo cần điều chỉnh, thay đổi cách kiểm tra, ứng xử của nhân viên bảo vệ tại cổng Nghĩa trang Hàng Dương; phải có giải pháp hợp lý và sản phẩm thay thế túi nilon phù hợp khi mang lễ vật vào viếng (*bắt tháo bọc nilon của bó nhang, khi gặp mưa đốt không cháy*); đề nghị điều chỉnh thời gian khách du lịch vào viếng Nghĩa Trang Hàng Dương; thời gian dâng lễ Cô Sáu chỉ 05 phút như hiện nay là không phù hợp và quá ngắn dẫn đến tình trạng tranh giành đặt đồ lễ,

gây gổ với lực lượng bảo vệ làm mất trật tự, gây phản cảm, mất hình ảnh văn hóa du lịch tâm linh của huyện (*ý kiến của cử tri KDC số 5 và khu 6*).

- Côn Đảo ngày càng phát triển về du lịch. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện tình trạng tiêu cực trong vấn đề tâm linh như: Tư vấn cho khách mua nhiều vàng mã, hoa trái gây lãng phí, ảnh hưởng vệ sinh môi trường; tình trạng lên đồng,... Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp quản lý, chấn chỉnh hoạt động này (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 10*).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét đối với 26 ý kiến của cử tri đã được các Tổ đại biểu tiếp thu như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp; đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành các Khu dân cư có liên quan để giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT và BDH KDC;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



*Huỳnh Thị Thanh Liên*